
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ 
สามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 

วันพุธที่  ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ 

อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
========================= 

 
ผู้มาประชุม 
 ๑. อาจารย์ ภุชงค์  ลิขิตธนสมบัติ ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี ประธาน  
  ๒. รองศาสตราจารย์ อธิป ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองประธานคนที่ ๑ 
  ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล รองประธานคนที่ ๒ 
  ๔. อาจารย์ ธิติคม พัวพันสวัสด์ิ คณะวิทยาศาสตร์ เลขาธิการ 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองเลขาธิการ 
 ๖. อาจารย์ กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์ วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลณสรรค์ สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรพงศ์ นะมาตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุรี เจียรนัยศิลาวงศ ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๑๐. อาจารย์ ทัศนียา ร. นพรัตน์แจ่มจํารัส สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑๑. อาจารย์ ธัชพงศ์ งามอุโฆษ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๒. อาจารย์ ธิราภรณ์ จันทร์ดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๓. อาจารย์ นลิน อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ๑๔. อาจารย์ น้ําค้าง ศรีวัฒนาโรทัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑๕. อาจารย์ บุญมี พวงเพชร วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประฤดา  สุริยันต์ คณะศิลปศาสตร์ 
 ๑๗. อาจารย์ พรพิมล ลิ่มเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีรศักด์ิ สุทธิโยธิน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย คณะกายภาพบําบัด 
 ๒๐. อาจารย์ ราชา มหากันธา วิทยาลัยการจัดการ 
 ๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรากร เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราภัสร์ พากเพียรกิจวัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ 
 ๒๓. รองศาสตราจารย์ วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๒๔. รองศาสตราจารย์ ศรีสนิท อินทรมณี คณะเทคนิคการแพทย์ 
 ๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักด์ิ วงศาวาส สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 ๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญิง โควศวนนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 
 ๒๘. รองศาสตราจารย์ อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 ๒๙. อาจารย์ อิทธิพล ปรีติประสงค ์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 ๓๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทวัน สุวรรณรูป ประธานสภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร ์
 ๓๑. รองศาสตราจารย์ วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์ ประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 

          /๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .... 



 

 
 

๒ 

 ๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติศักด์ิ ศรีภา ประธานสภาอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ 
 ๓๓. รองศาสตราจารย์ กรุณี ขวัญบุญจัน ประธานสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน 
 ๓๔. อาจารย์ เอกราช เกตวัลห์ ประธานสภาอาจารย์ สถาบันโภชนาการ 
 ๓๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ์ สมบูรณ์ ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา 
        

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กําธร ตันติวิทยาทันต์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก สํานักงานอธิการบดี 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๓. รองศาสตราจารย์ ลือชัย ศรีเงินยวง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 ๔. รองศาสตราจารย์ วิไล หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๕. อาจารย์ สุรัติ  ประพัฒน์รังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป ์
 ๖. อาจารย์ อิสระ ชูศรี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 ๗. รองศาสตราจารย์ วิรุณ บุญนุช ประธานสภาอาจารย์ศิริราช 
 ๘. อาจารย์ จามิกร สุขเอนก ประธานสภาอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
 ๙. รองศาสตราจารย์ วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล ประธานสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร ์
 ๑๐. รองศาสตราจารย์ จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ ประธานสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณรักษ์ ธีรรัฐ ประธานสภาอาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประณมพร จ๋วงพานิช ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางสาวสุจิรา  สอนสม เจ้าหน้าท่ีงานสภาคณาจารย์ 
 ๒. นางพัชญา  วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าท่ีงานสภาคณาจารย์ 
 ๓. นางสาวพรศิริ  บุญมาวงค์ เจ้าหน้าท่ีงานสภาคณาจารย์ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 ก่อนเปิดการประชุม อาจารย์ ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ ประธานสภาคณาจารย์แจ้งว่า ได้เรียนเชิญอธิการบดีพบ
สมาชิกสภาคณาจารย์ เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารและเปิดโอกาสให้สมาชิกซักถาม ต้ังแต่เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. จึงขอให้
สมาชิกเตรียมประเด็นข้อซักถามไว้เป็นการล่วงหน้า ต่อจากนั้นประธานฯ ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ สาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔๕๖ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ 
  ประธาน แจ้งว่า สรุปสาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๕๖ วันที่ ๑๘ มกราคม 
๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ประธานแจ้งเพิ่มเติมว่า ได้มีการรายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๔ ซ่ึงจากการสํารวจผู้ท่ีเกี่ยวข้องพบว่า การประเมินภาพลักษณ์ของสภามหาวิทยาลัยมีผลงานจัดอยู่ในระดับดีมาก-ดีเย่ียม 
และพันธกิจท่ีสภามหาวิทยาลัยควรปรับปรุงมากที่สุด คือ การเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างประชาคม ควรมีการสื่อสารนโยบาย
ไปยังประชาคมโดยตรง เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยให้ประชาคมได้ทราบโดยทั่วถึง แจ้งความคืบหน้าหรือภารกิจ
ท่ีกําลังมุ่งเน้นเป็นสําคัญในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาคมเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายให้มากขึ้น ซ่ึงสภา
มหาวิทยาลัยมีมติให้มีสภาคณาจารย์ร่วมกับสภามหาวิทยาลัย จัดเวทีสภามหาวิทยาลัยพบประชาคมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  

ที่ประชุม  รับทราบ 
          /๑.๒ สาระสําคัญ .... 



 

 
 

๓ 

๑.๒ สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล/การประชุมคณบดี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ 

 ประธานแจ้งว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล มีสาระสําคัญดังนี้ ท่ีประชุมได้มีการ
พิจารณาถึงปัญหาบุคลากรท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ซ่ึงยังไม่มีการผลักดันให้มีตําแหน่งเป็นอาจารย์ และยังไม่ได้ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก ซ่ึงปัญหาอาจเกิดจากการไม่มีทุนการศึกษา หรือบางส่วนงานอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องทุนการศึกษาแต่อาจมีปัญหา
อื่นๆ ซ่ึงขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลังรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนงานในการกําหนดแผนการพัฒนาผู้ช่วยอาจารย์ และให้ส่วนงานรายงาน
ผลความก้าวหน้าของแผนการพัฒนาอาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์เป็นระยะๆ ประธานสภาคณาจารย์จึงขอให้สมาชิกแต่ละส่วนงาน
กลับไปศึกษาปัญหานี้ในส่วนงานของตน โดยส่งข้อมูลให้ รองศาสตราจารย์ วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์  และขอให้ รองศาสตราจารย์  
วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์ รวบรวมปัญหาและติดตามความก้าวหน้าเรื่องนี้ต่อไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๓ จํานวนสมาชิกสภาคณาจารย์ที่เข้าประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๑๐ มกราคม 
๒๕๕๕ 

 ประธานแจ้งว่า ในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ มี
สมาชิกมาประชุม จํานวน ๓๓ คน ไม่มาประชุม ๑๔ คน จํานวนสมาชิกท่ีมาประชุมคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๒๑ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๔ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 ประธานแจ้งว่า ได้มอบหมายให้เลขาธิการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที 
รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี ศาลายา เลขาธิการสรปุสาระสําคัญ ดังนี้ 

         พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีนี้ ตรงกับวันพฤหัสบดีท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ สถานที่จัดพิธีคือ
หอประชุมกองทัพเรือ โดยสภาคณาจารย์ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ ให้ทําหน้าท่ีเป็นอาจารย์สักขีพยานเช่นทุกปีท่ีผ่านมา 
และกําหนดให้มีอาจารย์สักขีพยานจํานวน ๒๐ คนโดยขอให้เป็นอาจารย์สักขีพยานทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย เพื่อความสะดวกในการ
ประสานงาน และประหยัดงบประมาณค่าเช่าชุด  ท้ังนี้ สภาคณาจารย์จะอํานวยความสะดวกในการประสานงานเรื่องค่าเช่าชุด
เครื่องแบบ ชุดครุย และรถรับ-ส่ง จึงขอเรียนเชิญสมาชิกท่ีสนใจเป็นอาจารย์สักขีพยานแจ้งความประสงค์ท่ีฝ่ายเลขานุการสภา
คณาจารย์ ในเบื้องต้นมีสมาชิกแจ้งความประสงค์ ดังนี้   

 ๑. อาจารย์ ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ 
 ๒. อาจารย์ ธิติคม พัวพันสวัสด์ิ 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช  
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง   
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุรี เจียรนัยศิลาวงศ์  
 ๖. รองศาสตราจารย์ ศรีสนิท อินทรมณี 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักด์ิ วงศาวาส  
 ๘. อาจารย์ ธิราภรณ์ จันทร์ดา  
 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีรศักด์ิ สุทธิโยธิน  
 ๑๐. อาจารย์ บุญมี พวงเพชร 
 สมาชิกท่ีสนใจสามารถแจ้งความประสงค์เพิ่มเติมได้ท่ีฝ่ายเลขานุการสภาคณาจารย์  
 ที่ประชุม  รับทราบ 
           /๑.๕ วันพระราชทานนาม .... 



 

 
 

๔ 

๑.๕ วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล   
 เลขาธิการแจ้งว่า วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดลปีนี้ ตรงกับวันศุกร์ท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ซ่ึง

สภาคณาจารย์จะเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ในช่วงเช้า และพิธีมอบโล่รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจําปี ๒๕๕๔ ในช่วงบ่าย  จึงขอเชิญสมาชิกร่วมพิธีวาง 
พานพุ่มฯ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง โดยกําหนดการอย่างเป็นทางการ ฝ่ายเลขานุการสภาคณาจารย์
จะแจ้งให้สมาชิกทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๕ การเลือกต้ังซ่อมสมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนส่วนงาน 
 ประธานแจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิงหนาท น้อมเนียน สมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนส่วนงาน

ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับอนุมัติให้ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนไปสังกัดสถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย ต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ทําให้ตําแหน่งสมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี ว่างลง ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการเลือกตั้งซ่อม โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต
กาญจนบุรี และโครงการจัดต้ังวิทยาเขตอํานาจเจริญ เป็นผู้ดําเนินการเลือกตั้งซ่อมภายใน ๔๕ วัน นับต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม 
๒๕๕๕  

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๖ เรื่องที่ประธานและเลขาธิการได้ดําเนินการไปแล้ว 
   ๑) ทําหนังสือถึงอธิการบดีเพื่อเสนออาจารย์ ธัชพงศ์ งามอุโฆษ  เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ใน

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  
   ๒) ทําหนังสือถึงรองอธิการบดีเพื่อเสนอชื่อผู้แทนสภาคณาจารย์เป็นคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย 

ดังนี้  
    - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณรักษ์ ธีรรัฐ เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการบริหารจัดการ
ระบบน้ําภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
    - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการ
มาตรฐานร้านค้าและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
    - อาจารย์ เอกราช เกตวัลห์ เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการจราจรและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

   ๓) ทําหนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษเพื่อเสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จักรพงศ์ นะมาตร์ เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

   ๔) ทําหนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสินทรัพย์เพื่อเสนออาจารย์ นลิน อารียา  เป็นผู้แทนสภา
คณาจารย์ในคณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา 

   ๕) ทําหนังสือถึงผู้อํานวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเสนอชื่อผู้แทนสภา
คณาจารย์เป็นคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย ดังนี้  
    - อาจารย์ ทัศนียา ร. นพรัตน์แจ่มจํารัส เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการดําเนินงาน
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
    - อาจารย์ บุญมี พวงเพชร เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลัง
ความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
   ๖) ทําหนังสือถึงผู้อํานวยการกองกฎหมายเพื่อพิจารณาการแก้ไขข้อบังคับฯ จํานวน ๒ ฉบับ คือ 

          /- ข้อบังคบัมหาวิทยาลัย .... 



 

 
 

๕ 

    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา พ.ศ. ๒๕๕๑  
    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   ๗) ทําหนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เพื่อเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสภาคณาจารย์ 
   ๘) ลงนามคําสั่งสภาคณาจารย์ แต่งตั้ง คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล และ
คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๗ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาลักษณะและรูปแบบของผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
 ประธานแจ้งว่า ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์ เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์เข้า

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาลักษณะและรูปแบบของผลงานวิชาการรับใช้สังคมสําหรับการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ 
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ  จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 รองศาสตราจารย์ วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์ ได้สรุปสาระสําคัญจากการประชุม ดังนี้ 
      ๑) ความเป็นมาของการนําเสนอเรื่องนี้ สืบเนื่องจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยไม่ออกไปทําประโยชน์

ให้กับสังคม แม้ว่าอาจารย์บางคนประสงค์จะออกไปทํางานเพื่อสังคม แต่ผลงานที่ได้กลับนํามาใช้ประโยชน์ในการขอตําแหน่ง
วิชาการไม่ได้ การทํางานรับใช้สังคมในปัจจุบันจึงลดลง ด้วยเหตุนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ทําการศึกษา
ลักษณะและรูปแบบของผลงานวิชาการที่เหมาะสมสําหรับการขอตําแหน่งวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ออกไปรับใช้สังคมมากขึ้น  
 ๒) ผลงานรับใช้สังคม ต้องทําในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ หรือระดับโลก และมี
หลักฐานที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน หรือมีการรับรองโดยสถาบัน ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ หรือ
องค์กรระดับโลก ว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
 ๓) เป็นการนําความรู้ไปพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น อาจทําสาขาเดียวหรือทําร่วมกันหลายสาขาได้ โดยไม่
จําเป็นต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ ทุกคนที่ร่วมกันทํา สามารถนําผลงานที่ได้ไปขอตําแหน่งทางวิชาการได้ 
 ๔) การเผยแพร่ อาจทําโดยการจัดเวทีนําเสนอ การจัดนิทรรศการ การเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน การ
ตีพิมพ์บทความ หรือการนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
 ๕) การตัดสินพิจารณาดังนี้  
    - ระดบัดี   สําหรับตําแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    - ระดับดีมาก  สําหรับตําแหน่ง  รองศาสตราจารย์ 
    - ระดับดีเด่น  สําหรับตําแหน่ง  ศาสตราจารย์ 
 นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ วรนุช ได้กล่าวถึงลักษณะและรูปแบบของผลงานวิชาการรับใช้สังคมตาม
รายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม  
  สมาชิกสภาคณาจารย์ให้ความสนใจและมีประเด็นถามตอบ สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. การใช้เวลาหรือการลางานประจําไปทํางานรับใช้สังคม ควรหารือกับต้นสังกัด โดยอาจจําเป็นต้องมี
แผนการทํางานที่ชัดเจนประกอบการพิจารณาเช่นเดียวกับการมีแผนการทํางานวิจัย อย่างไรก็ตาม ประเด็นการใช้เวลานี้ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษายังไม่ได้มีการกล่าวถึงอย่างชัดเจน 
 ๒. ผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการสามารถเปลี่ยนสาขาที่ขอตําแหน่งได้ เช่น ผู้ท่ีได้รับตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สามารถเปลี่ยนสาขาเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคมในระดับรองศาสตราจารย์ได้ 
 ๓. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แต่งตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ
ต้ังแต่ปี ๒๕๕๓ จึงคาดว่าจะมีการประกาศใช้ผลงานรับใชส้ังคมสําหรับการขอตําแหน่งทางวิชาการเร็วๆ นี้ 

          /๔. การนับผลงาน .... 



 

 
 

๖ 

 ๔. การนับผลงาน นับเป็นโครงการ หากเป็นระดับชุมชนใช้ขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หากเป็น
ระดับชาติใช้ขอตําแหน่งรองศาสตราจารย์ หากเป็นระดับนานาชาติ เช่น ทํางานให้ UNESSCO  WHO  UNICEF ใช้ขอตําแหน่ง
ศาสตราจารย์  

 ประธานเสนอให้เชิญ ศาสตราจารย์ ปิยะวัติ บุญหลง ผู้อํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ มา
บรรยายเรื่องลักษณะและรูปแบบของผลงานวิชาการรับใช้สังคมสําหรับการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภา
คณาจารย์ครั้งต่อไป เนื่องจากสมาชิกให้ความสนใจเป็นจํานวนมาก 

 มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ 
 

 ๑.๘ เบี้ยประชุมสมาชิกสภาคณาจารย์ 
 ประธานแจ้งว่า ตามมติท่ีประชุมทีมบริหาร เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบให้เพิ่มเบี้ยประชุม

สมาชิกสภาคณาจารย์ เป็น ๕๐๐ บาท/คน/ครั้ง โดยให้มีผลบังคับใช้ในวาระการดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาคณาจารย์ชุดใหม่ (ต้ังแต่
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) นั้น เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนของ
สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ วรรค ๒ กําหนดว่า สําหรับประธานสภาคณาจารย์ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่
ของอัตราเบี้ยประชุมของสมาชิกสภาคณาจารย์  แต่ท่ีประชุมทีมบริหารชุดก่อนไม่ได้ระบุอัตราเบี้ยประชุมของประธานไว้ว่าต้องให้
ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมของสมาชิกสภาคณาจารย์     ดังนั้น กองกฎหมายจึงต้องเสนอที่ประชุม
ทีมผู้บริหารชุดใหม่พิจารณาอีกครั้ง ซ่ึงที่ประชุมทีมบริหาร ได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเบี้ยประชุมของประธานเป็นหนึ่งในสี่ของอัตรา
เบี้ยประชุมของสมาชิกสภาคณาจารย์  เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ และขณะนี้กองกฎหมายกําลังจัดทําประกาศฯ ดังกล่าว  

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๙ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓ 
 ประธานแจ้งว่า สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จะเข้ามาประเมิน

คุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลรอบ ๓  ในวันที่ ๒๐-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และมหาวิทยาลัยได้ทําหนังสือเชิญตัวแทนจาก
สภาคณาจารย์เข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินฯ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๑.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๓๒๔ ชั้น ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ในการนี้ ประธานสภาคณาจารย์ และ รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ ๒  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ จะเป็นผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕   
 ท่ีประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ 
มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑ การเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 ประธานชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ขอให้สภาคณาจารย์เสนอชื่อผู้
สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล จํานวนไม่เกิน ๑ ชื่อ ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ รายละเอียดประธาน
ได้เวียนแจ้งสมาชิกทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 

          /ที่ประชุมได้มีการ .... 



 

 
 

๗ 

 ท่ีประชุมได้มีการพิจารณาวิธีการเสนอชื่อและวิธีการคัดเลือกชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย โดยให้เป็นการเสนอชื่อวิธีลับ และคัดเลือกผู้ถูกเสนอชื่อตามจํานวนคะแนนที่ได้รับการถูกเสนอชื่อมากที่สุดเป็น 
อันดับแรก 

 มติที่ประชุม  ท่ีประชุม มีมติเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๑ ชื่อ ซ่ึง
ประธานจะได้ดําเนินการเสนอชื่อดังกล่าวต่อคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไป 

 

๓.๒ การเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประธานชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ขอให้สภาคณาจารย์เสนอ
ชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกิน ๑๔ ชื่อ ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
รายละเอียดประธานได้เวียนแจ้งสมาชิกทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสแ์ล้ว 
 ท่ีประชุมได้มีการพิจารณาวิธีการเสนอชื่อและวิธีการคัดเลือกชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามา
วิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้เป็นการเสนอชื่อวิธีลับและคัดเลือกผู้ถูกเสนอชื่อตามจํานวนคะแนนที่ได้รับการถูกเสนอชื่อมากที่สุด
ตามลําดับจนครบ ๑๔ ชื่อ 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 
๑๔ ชื่อ ซ่ึงประธานจะได้ดําเนินการเสนอชื่อดังกล่าวต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๔.๑ การรายงานผลการดําเนินงานของกรรมการฝ่ายต่างๆ และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์ใน
คณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

      ๔.๑.๑ คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญิง โควศวนนท์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและ 

ธรรมาภิบาล ชี้แจงว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ ในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญ
นางสาวเวียงพร ไกรเกียรติสกุล ผู้แทนกองกฎหมาย  นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี และนางเกศินี ชาวนา ผู้แทนกองทรัพยากรบุคคล 
เข้าร่วมประชุมด้วย สรุปสาระสําคัญดังนี้   

  ๑) มหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ใช้สําหรับประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่มีประกาศฯ เฉพาะ
สําหรับข้าราชการ ดังนั้นการประเมินข้าราชการให้ใช้ประกาศฯ ฉบับเดียวกับของพนักงานมหาวิทยาลัย 

  ๒) ตําแหน่งผู้ช่วยคณบดี ไม่ถือเป็นตําแหน่งผู้บริหาร ดังนั้น ผู้ช่วยคณบดีต้องได้รับการประเมิน
เช่นเดียวกับอาจารย์ท่ัวไป และสัดส่วนคะแนนผลการประเมิน : สมรรถนะคือ ๘๐ : ๒๐ 

  ๓) คณะกรรมการฯ ได้ขอให้กองทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติมประกาศฯ ให้ชัดเจน โดยอิงตาม
ประกาศของ ก.พ.อ. ในประเด็นที่ว่า หลังจากประเมินแล้วขอให้หัวหน้างานหรือผู้บริหารชี้แจงให้ผู้ถูกประเมินทราบแนวทางพัฒนา 
และขอให้แก้ไขรูปแบบการประเมินสมรรถนะให้เป็นรูปแบบเดียวกัน รวมทั้งเร่งทํามาตรฐานภาระงานขั้นต่ําให้เสร็จโดยเร็ว 

                           ๔) กองทรัพยากรบุคคลกําลังจัดทําร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับใหม่ โดยจะผนวกประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ท้ังสามฉบับท่ีใช้อยู่ปัจจุบันเข้าด้วยกัน ในการนี้คณะกรรมการฯ ได้ขอให้กองทรัพยากรบุคคล
ปรับคํานิยามต่างๆ ให้ชัดเจนมากขึ้น เช่น ภาระงานหลัก งานที่ต้องพัฒนา งานที่มุ่งสู่ยุทธศาสตร์ งานมอบหมายพิเศษ และคณะ
กรรมการฯ ได้ขอร่างประกาศดังกล่าวมาศึกษาเพื่อให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

          /๕) ตามประกาศ .... 



 

 
 

๘ 

  ๕) ตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิ ธีการประเมินผลการปฏิบั ติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไม่ผ่านการประเมิน ๒ ครั้งติดต่อกัน จะต้องถูกให้ออก สําหรับข้าราชการให้ใช้
เกณฑ์เดียวกัน 

  นอกจากนี้ กรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล แจ้งว่าจะเชิญฝ่ายบริหารมารับฟัง
ปัญหาเรื่อง PA เป็นการเฉพาะ 

 สมาชิกให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประเมิน สามารถดําเนินการดังนี้ 
  - ถ้าเป็นข้าราชการ ให้ร้องเรียนผ่านคณบดี คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และศาลปกครอง ตามลําดับ 
  - ถ้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ร้องเรียนผ่านคณบดี คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ และ 
ศาลปกครอง ตามลําดับ 

               ๖) ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ์ สมบูรณ์ เสนอวาระเรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน โดยเสนอให้ปรับปรุงข้อบังคับข้อ ๙ (๖) ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้แทนจากคณะกรรมการ
ประจําส่วนงาน 2 คน ท่ีจะเข้าไปเป็นกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนงานให้เหลือ ๑ คน ส่วนอีก ๑ คน ให้สภาอาจารย์ประจําส่วนงาน
เป็นผู้เสนอ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและบุคลากรสายวิชาการมีส่วนร่วมในการสรรหามากขึ้นนั้น ประธานสภาคณาจารย์ได้เสนอ
วาระนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาลพิจารณาในเบื้องต้นแล้ว และที่ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
กิจการบริหารและธรรมาภิบาลได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า กระบวนการสรรหาหัวหน้าส่วนงานอาจจะมีข้อจํากัด และโครงสร้าง
ของแต่ละส่วนงานมีความแตกต่างกัน อีกท้ังองค์ประกอบที่ ๕ ของกรรมการสรรหาฯ คือ ประธานสภาคณาจารย์ ถือว่าเป็น
องค์ประกอบที่เป็นตัวแทนของประธานสภาอาจารย์ระดับส่วนงานทางหนึ่งแล้ว ดังนั้นจะต้องพิจารณาประเด็นเหล่านี้ในภาพรวม
อย่างละเอียดอีกครั้ง ซ่ึงในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไปจะเรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ์ สมบูรณ์ เข้าร่วม
ประชุมด้วย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล เห็นว่าการสรรหามีปัญหาทุกจุด จึงจะขอปรับแก้
กระบวนการสรรหาในภาพรวม และนําเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  
 ที่ประชุม  รับทราบ 
                              ๔.๑.๒ คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร  
 รองศาสตราจารย์ อธิป ลิขิตลิลิต ประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และ
บุคลากร แจ้งว่า ยังไม่มีการประชุม 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 ๔.๑.๓ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย  
  ได้มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัยเพื่อเลือกประธาน และเลขานุการในวันนี้ 

เมื่อเวลา ๑๒.๐๐ น. ผู้ได้รับเลือกเป็นประธาน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์ และ อาจารย์ น้ําค้าง ศรีวัฒนาโรทัย 
เป็นเลขานุการ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๑.๔ คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  ได้มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื่อเลือกประธาน และเลขานุการในวันนี้ 

เมื่อเวลา ๑๒.๐๐ น. ผู้ได้รับเลือกเป็นประธาน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรพงศ์ นะมาตร์ และ อาจารย์ นลิน อารียา เป็น
เลขานุการ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 

          /๔.๑.๕ คณะกรรมการ .... 



 

 
 

๙ 

                    ๔.๑.๕ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์   
  ได้มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพื่อเลือกประธาน และ

เลขานุการในวันนี้ เมื่อเวลา ๑๒.๐๐ น. ผู้ได้รับเลือกเป็นประธาน ได้แก่ อาจารย์ เอกราช เกตวัลห์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์       
ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย เปน็เลขานุการ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๑.๖ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   
 รองศาสตราจารย์ ศรีสนิท อินทรมณี ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ไม่มีการ

ประชุม 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๑.๗ คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน   
 ประธานแจ้งว่า ไม่มีการประชุม 

 ที่ประชุม  รบัทราบ 
 ๔.๑.๘ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหน่งทางวิชาการ        
      รองศาสตราจารย์ วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะอนุกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองการขอตําแหน่งทางวิชาการ ชี้แจงว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกรณีท่ีเอกสาร
การขอตําแหน่งทางวิชาการมีข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย สมควรส่งให้ผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการแก้ไข โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลง
วันที่ ยังคงใช้วันที่เดิม ท้ังนี้เพื่อไม่ให้เสียประโยชน์กับผู้ท่ีขอตําแหน่งทางวิชาการ แต่ถ้ามีข้อผิดพลาด และมีข้อแก้ไขมาก ก็ต้องใช้
วันที่ท่ีกองทรัพยากรบุคคลได้รบัเอกสารที่แก้ไขนั้นเป็นวันแต่งตั้ง 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๑.๙ คณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย    
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรพงศ์ นะมาตร์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจ้งว่า ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 
เม่ือวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ ท่ีประชุมได้มีการพิจารณาถึง สิทธิการรักษาพยาบาล ๓๐ บาทของนักศึกษาซ่ึงมีปัญหาไม่ครอบคลุม
การรักษาบางรายการ ทําให้นักศึกษาต้องจ่ายเงินเพิ่ม และผู้ปกครองได้ทําการร้องเรียน ซ่ึงจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ต่อไป 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๑.๑๐ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล  
           รองศาสตราจารย์ วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และ

ร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ยังไม่มีการประชุม 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๑.๑๑ คณะกรรมการดําเนินงานสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
   อาจารย์ ทัศนียา ร. นพรัตน์แจ่มจํารัส ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการดําเนินงาน
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ยังไม่มีการประชุม 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๑.๑๒ คณะกรรมการบริหารจัดการระบบน้ําภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณรักษ์ ธีรรัฐ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการบริหารจัดการ

ระบบน้ําภายในพื้นมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลาประชุม 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

          /๔.๑.๑๓ คณะกรรมการ .... 



 

 
 

๑๐ 
 

๔.๑.๑๓ คณะกรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
    อาจารย์ เอกราช เกตวัลห์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการจราจรและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัย แจ้งว่า ยังไม่มีการประชุม 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๑.๑๔ คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
    อาจารย์ บุญมี พวงเพชร ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลัง

ความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ยังไม่มีการประชุม 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๑.๑.๑๕ คณะกรรมการมาตรฐานร้านค้าและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการ

มาตรฐานร้านค้าและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจ้งว่า ยังไม่มีการประชุม 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

  ๔.๒ การสัมมนาของสมาชิกสภาคณาจารย์ (Retreat) 

 ประธานแจ้งว่า จากมติท่ีประชุมสภาคณาจารย์ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๕ ท่ีประชุม
เห็นชอบให้จัดสัมมนาสมาชิกสภาคณาจารย์ (Retreat) ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทําร่างโครงการและกําหนดการเพื่อเสนอที่
ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยกําหนดจัดสัมมนา ในวันที่ ๓๐-๓๑ 
มีนาคม ๒๕๕๕ ณ อัมพวา รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม และขอให้เรียนเชิญอดีตประธานสภาคณาจารย์เข้าร่วมสัมมนา
ด้วย สําหรับรายละเอียดต่างๆ รวมท้ังการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมสัมมนา ฝ่ายเลขานุการจะเวียนแจ้งและสอบถามสมาชิกทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

  ๔.๓ การจัดงานวิชาการเกี่ยวกับบทเรียนจากอุทกภัย 

 ประธานแจ้งว่า รองศาสตราจารย์ ลือชัย ศรีเงินยวง ลาประชุม แต่ได้ร่างโครงการมหกรรมและสัมมนา
ทางวิชาการ “รวมพลัง เตรียมพร้อมสู้ภัยน้ําท่วม ๒๕๕๕” โดยมอบหมายให้ อาจารย์ ทัศนียา ร.นพรัตน์แจ่มจํารัส เป็นผู้ชี้แจง 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุม เห็นชอบโครงการดังกล่าว  
 
ระเบียบวาระที ่ ๕ เรื่องอื่นๆ   
 ๕.๑ การสัมมนาเรื่อง “การพัฒนากระบวนการขอตําแหน่งทางวิชาการ: กรณีศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ 
  ประธานแจ้งว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กําหนดจัดสัมมนาเรื่อง “การพัฒนากระบวนการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ: กรณีศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ มีสมาชิกแจ้งความประสงค์เข้าร่วมสัมมนาจํานวน ๒ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ์ สมบูรณ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
นันทวัน สุวรรณรูป จึงขอมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ์ สมบูรณ์ สรุปสาระสําคัญจากการสัมมนาเพื่อแจ้งสมาชิก
ทราบต่อไป 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

          /๕.๒ การจัดบรรยาย .... 



 

 
 

๑๑ 

  ๕.๒ การจัดบรรยายเรื่อง “มหันตภัยน้ําท่วม: ความเข้าใจและการเตรียมรับ” 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง แจ้งว่า สภาอาจารย์ศิริราชร่วมกับองค์กรแพทย์ กําหนดจัด
บรรยายเรื่อง “มหันตภัยน้ําท่วม: ความเข้าใจและการเตรียมรับ” วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมตรีเพ็ชร อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีฯ ชั้น ๑๕ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีวิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ 
ดร.เสรี ศุภราทิตย์ สําหรับรายละเอียดจะขอความอนุเคราะห์ให้ฝ่ายเลขานุการเวียนแจ้งสมาชิกทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๕.๓ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย์ ครั้งต่อไป 
   ท่ีประชุมกําหนดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ. นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา  เนื่องจากวันพุธท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ตรงกับวันมาฆบูชา 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น. 
 
 
         
 นางสาวสุจิรา  สอนสม                 อาจารย์ ธิติคม พัวพันสวัสด์ิ 
                                ผู้จดรายงานการประชุม                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 




